

# ข่าวหนังสือพิมพ์ (3)

หนังสือพิมพ์ ผู้จัดการรายวัน วัน เดือน ปี 30 ส.ค. 2560 หน้า 4 เรื่อง ก๊าซแอลพีจี

## ธพ.จ่อสำรวจร้านค้าใช้LPGราคาถูก “ปรับมาตรการช่วยเหลือใหม่สิ้นปีนี้”

ผู้จัดการรายวัน360 - กรมธุรกิจพลังงาน เตรียมสำรวจข้อมูลร้านค้า หาบเร่ แผงลอย ใช้สิทธิ์แอลพีจีราคาถูกก่อนสรุปปรับปรุงมาตรการช่วยเหลือสิ้นปีนี้ เล็งหลายมาตรการแย้มอาจทำโครงการใหม่ร่วมกับพาณิชย์ลดความซ้ำซ้อนการช่วยเหลือ แต่มีเป้าหมายลดราคาอาหาร

นายวิฑูรย์ กุลเจริญวิรัตน์ อธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน(ธพ.)เปิดเผยว่า จากมติคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ(กพช.)ได้เห็นชอบปรับมาตรการช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยใช้ราคาแอลพีจีราคาถูกในส่วนภาคครัวเรือนโยกไปช่วยเหลือผ่านระบบสวัสดิการตามโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี 2560แต่กรณีหาบเร่แผงลอยได้รับการช่วยเหลือประมาณ 120,000 ราย วงเงินช่วยเหลือ 27 ล้านบาท/เดือน มอบให้กระทรวงพลังงานและคลังร่วมสรุปมาตรการช่วยเหลือว่าจะปรับเป็นอย่างไรในล่าสุดธพ.เตรียมจ้างที่ปรึกษาเพื่อสำรวจข้อมูลต่างๆ โดยจะสรุปได้ในสิ้นปีนี้

อย่างไรก็ตาม ล่าสุดได้หารือร่วมกับกระทรวงพาณิชย์ซึ่งมีหลายแนวทางที่จะดำเนินการทั้งขยายเวลาช่วยเหลือรูปแบบเดิมออกไปอีก 1 ปี หรืออาจจะเป็นการทำโครงการใหม่โดยนำเอาโครงการที่มีลักษณะคล้ายกันมารวมกันเช่น ซงฟ้าร้านอาหารมูลนิธิของพาณิชย์มาปรับทำร่วมกันแล้วทำให้ราคาอาหารลดลงโดยไม่จำกัดว่าต้องหาบเร่ แผงลอยขนาดเล็ก อาจจะทำให้สิทธิ์ร้านขนาดใหญ่ ภัตตาคารสวนอาหาร เพื่อให้ร้านค้าทำส่วนลดราคา

ซึ่งทั้งหมดนี้ก็เพื่อประโยชน์ผู้บริโภค เป็นต้น “มาตรการที่ช่วยเหลือคู่ครองชีพที่ลดราคาต่างๆ ให้ค่อนข้างซ้ำซ้อนกันพลังงานมีส่วนลดแอลพีจี กระทรวงพาณิชย์มีงานซ่งฟ้าขยายสินค้าราคาถูก 2 มาตรการนี้อาจจะทำได้ใหม่โดยมุ่งเน้นสินค้าส่วนลดกลุ่มเกษตรกร เพื่อให้เกษตรกรได้ประโยชน์มากที่สุด เช่น ลดราคาข้าว น้ำมันพืชที่กลั่นจากปาล์มน้ำมัน แล้วกำหนดให้ต้องลดราคาอาหารลง เป็นต้น”

สำหรับแนวโน้มราคาแอลพีจีตลาดโลกขณะนี้ทิศทางที่ยังเป็นขาขึ้นโดยการประชุมคณะกรรมการนโยบายพลังงาน(กบง.)วันที่ 6 ก.ย.เตรียมพิจารณาประกาศราคาดำเนินการราคาแอลพีจีเดือนกันยายน 60 ซึ่งก็คงอยู่ที่การตัดสินใจของ กบง.ว่าจะปรับราคาแอลพีจีขึ้นตามต้นทุนทั้งหมดหรือจะขึ้นบางส่วนแล้วใช้เงินกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงบัญชีแอลพีจีบางส่วนมาดูแลหรือมกตทั้งหมดเพื่อตรึงราคาแอลพีจีไว้คงเดิมที่ 20.49 บาทต่อกิโลกรัม.